

'ล้านนา'รับช่วงต่อเจ้าภาพกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้ง34

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 "UTK Games" ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เปิดฉากและปิดฉากอย่างสวยงาม ท่ามกลางเสียงชื่นชมในการจัดการแข่งขันของเจ้าภาพคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่มุ่งเน้นให้การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้มีไปด้วยบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่น เป็นมิตร และสร้างสรรค์ ระหว่างทัพนักกีฬาและกองเชียร์ของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ กว่า 1,800 คนที่มาร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

ดร.สาธิต พุทธิชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 "UTK Games" ได้กล่าวในพิธีปิดว่า ขอชื่นชมนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน มทร.ตะวันออก มทร.ล้านนา มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ศรีวิชัย และ มทร.กรุงเทพ ที่ร่วมสืบสานปณิธานการเป็นนักกีฬาที่ดี มีวินัย หมั่นฝึกซ้อม แม้การแข่งขันจะมีการแพ้ชนะ แต่เหนืออื่นใดคือ มิตรภาพอันแน่นแฟ้นของความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันหมายถึงมงคลแห่งพระราชานุญาตที่มียุทธศาสตร์ ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความเป็นมิตร ย่อมทำให้เกิดความสง่างาม สมนามราชมงคล ตามคำขวัญที่ว่า "กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล"

ภายใต้แนวคิดที่ต้องการใช้กีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสานมิตรภาพจากฐานสูรารหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศของเจ้าภาพ จึงทำให้ 8 วันของการแข่งขันกีฬายามอยู่ในสนาม นักกีฬาต่างก็มุ่งมั่นในเชิงการกีฬานัดที่ว่าไม่มีมหาวิทยาลัยโดยยอมน้อยหน้าใคร แต่เมื่อจบเกม คู่แข่งขันก็จะเยียมไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพระหว่างกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 "UTK Games" จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีเจ้าภาพ เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธี



กีฬาราชมงคล ● ดร.สาธิต พุทธิชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ "UTK Games" เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมส่งมอบธงสัญลักษณ์การแข่งขันให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้รับมอบ.

เปิดฉากในพิธีเปิดด้วยภาพแปรอักษรของนักศึกษากว่า 600 คนบนอัฒจันทร์ เพื่อต้อนรับทัพนักกีฬาจาก 9 ราชมงคล ต่อด้วยการบรรเลงเพลงจากขบวนวงโยธวาทิต โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และการเดินขบวนพาเหรดของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งเข้าสู่สนาม พร้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร (ตราราชมงคล) และถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นบนอัฒจันทร์ และเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

หลังจากนั้นประธานในพิธีได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และผู้เข้าร่วมในพิธีทั้งหมดร่วมจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เจ้าภาพ กว่า 300 คน จะเริ่มการแสดงต้อนรับ

จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงของการจุดคบเพลิง ไฮไลต์ของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 33 "UTK Games" มีตัวแทนถือคบเพลิงเข้าสู่สนามทั้งหมด 3 คน โดยนักกีฬาทั้ง 3 คนได้วิ่งส่งคบเพลิงต่อกันเป็นทอด จนมาถึงช่วงเวลาสำคัญ นักกีฬาผู้ถือคบเพลิงคนที่ 3 ได้ส่งต่อคบเพลิงไปให้กับ "น้อง UTK" ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์ เมื่อน้อง UTK ได้รับมอบคบเพลิง ก็ลอยตัวขึ้นสู่อากาศวนรอบบริเวณพิธีเปิด จากนั้นจึงมุ่งไปยังแท่นคบเพลิง เพื่อเป็นตัวแทนจุดคบเพลิงสัญลักษณ์ของการเริ่มการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 "UTK Games" อย่างเป็นทางการ

ดร.สาธิต พุทธิชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กล่าวถึงแนวคิดในการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ว่า การใช้หุ่นยนต์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ ของ



ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขึ้นรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากครองเจ้าเหรียญทอง คราวนี้ได้ถึงจำนวน 25 เหรียญทอง.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์คุณหมอ จนกลายเป็นองค์ความรู้ของการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในวงการอุตสาหกรรม ผลผสมผสานกับองค์ความรู้ด้านอากาศยาน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ที่ต้องการผลิตบุคลากร ด้านอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่กำลังขาดแคลนและมีความต้องการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมาก ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ผศ.ดร.บุญเชษฐ ดิษสमान รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวเสริมถึงผลสำเร็จของการจัดการแข่งขันกีฬา "UTK Games" ว่า ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 1,861 คน ใน 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา วัยน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง ฟุตซอล สิลาค หมากรุกกระดาน และ ตะกร้อลอดห่วง

มีการชิงเหรียญทองทั้งสิ้น 124 เหรียญทอง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้ครองเหรียญทองสูงสุดจำนวน 25 เหรียญทอง ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในลำดับรองลงมา จากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารชนิดต่างๆ มีดังต่อไปนี้ มทร.ล้านนา 23 เหรียญทอง มทร.ธัญบุรี 22 เหรียญทอง มทร.อีสาน 14 เหรียญทอง มทร.ตะวันออก 9 เหรียญทอง มทร.ศรีวิชัย 7 เหรียญทอง มทร.กรุงเทพ เจ้าภาพ 6 เหรียญทอง มทร.สุวรรณภูมิ 5 เหรียญทอง มทร.รัตนโกสินทร์ 2 เหรียญทอง

สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬา UTK Games จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรดที่นักกีฬาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งเดินเข้าสู่สนาม จากนั้น ผศ.ดร.บุญเชษฐ ดิษสमान รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวสรุปผลการแข่งขันกีฬา และได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 "UTK Games" ขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ บนอิมดจันทร์ หลังจากนั้นประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน ต่อด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง เชิญธงกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย และธง

มทร.กรุงเทพ ลงจากยอดเสา จนเข้าสู่พิธีการสำคัญคือ การส่งมอบธงสัญลักษณ์การแข่งขันให้กับเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 โดย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.บุญเชษฐ ดิษสमान รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นผู้ส่งมอบธงสัญลักษณ์การแข่งขันให้กับเจ้าภาพครั้งถัดไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้รับมอบธงสัญลักษณ์การแข่งขัน จากนั้นส่งท้ายด้วยการแสดงจากเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในชื่อชุดการแสดง "ล้านนาจตุธรรมา สู่เจ้าพระยามหาหนที่แห่งชีวิต" จนจบพิธีการแข่งขันลงอย่างเป็นทางการ ด้วยการที่ชาวราชมงคลทุกคนร่วมใจร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียง ดังคำขวัญการแข่งขันกีฬา UTK Games "กีฬาสามัคคี สามัคคี สามัคคี 9 ราชมงคล".